



## คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

## Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๘๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมครั้งที่ ๙๖ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงครั้งที่ ๙๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง การชี้แจงเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็นหน้าที่ของรัฐเรื่องการศึกษา

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย  
ทีมโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
๓ มีนาคม ๒๕๕๙  
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

**มาตรา ๕๐<sup>1</sup>** รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่  
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

รัฐต้องดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพอย่าง  
ทั่วถึง

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน  
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาดูตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ  
มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว  
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และดำเนินการให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน  
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา  
แห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  
และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา  
แห่งชาติด้วย

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ในการดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสอง รัฐต้อง  
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
ตามความถนัดของตน<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ปรับตามความเห็นของภาคประชาชนและประชาสังคม และ ครม (มากกว่า 12 ปี คือ ก่อนวัยเรียน 6 ปี + ภาคบังคับ 9 ปี)

<sup>2</sup> มีบทเฉพาะกาลรองรับว่าให้รัฐจัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนินการตามวรรคสาม โดยผู้บริจาคให้แก่กองทุนดังกล่าวย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ